

SẮC MỚI TRÊN QUÊ HƯƠNG HÒA TRẠCH

TRƯƠNG VĂN HÀ

Ban Dân vận Tỉnh ủy Quảng Bình

Sau gần 10 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, diện mạo nông thôn của xã Hòa Trạch, huyện Bố Trạch đã có nhiều khởi sắc, đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao. Những kết quả đó chính là động lực quan trọng để Hòa Trạch quyết tâm phấn đấu xây dựng đạt xã nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025.

Ý Đảng và lòng dân đồng thuận

Là một xã trung du vùng gò đồi, Hòa Trạch có 1.271 hộ dân, với 4.863 nhân khẩu sinh sống ở 08 thôn. Khi mới bắt tay vào thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 10 năm về trước, xã Hòa Trạch cũng còn gặp không ít khó khăn, do người dân trên địa bàn chủ yếu sinh sống bằng sản xuất nông nghiệp với quy mô nhỏ, lẻ, hiệu quả còn hạn chế. Các nguồn lực xây dựng nông thôn mới còn thiếu. Nhưng bằng tinh thần đoàn kết, nhất trí cao trong cấp ủy, chính quyền địa phương và sự đồng thuận của người dân, đến đầu năm 2020, Hòa Trạch đã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Khi trực tiếp về khảo sát, tìm hiểu kết quả xây dựng nông thôn mới ở Hòa Trạch, nhiều đoàn công tác của cấp tỉnh, cấp huyện đã ghi nhận, đánh giá khá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương và sự đồng thuận cao của các tầng lớp Nhân dân

trong quá trình thực hiện. Đến nay Đảng ủy, UBND xã đã ban hành trên 10 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng nông thôn mới sát và phù hợp với tình hình, đặc điểm của địa bàn. Trong đó, riêng Đảng ủy xã Hòa Trạch ban hành 04 văn bản chuyên đề về lãnh đạo xây dựng nông thôn mới, nổi bật như Nghị quyết số 03-NQ/ĐU ngày 28/5/2012 về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015 định hướng đến năm 2020, Nghị quyết số 30-NQ/ĐU ngày 21/02/2019 về đẩy mạnh tiến độ hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới năm 2019,...

Triển khai các nghị quyết của Đảng ủy xã, ngoài các kế hoạch, đề án cụ thể của UBND xã, các ban, ngành, đoàn thể cấp xã, các thôn căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao đã cụ thể hóa bằng các nhiệm vụ cụ thể, thiết thực. Tiêu biểu như Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, của Mặt trận xã; phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” của Công an xã; các phong trào, cuộc vận động “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế xóa đói, giảm nghèo” của Hội Liên hiệp Phụ nữ xã; “Chung tay cùng nông dân bảo vệ môi trường” của Hội Nông dân xã; “Cụm chiến binh gương mẫu” của Hội Cựu chiến binh xã,... đã xây dựng được nhiều mô hình hiệu quả trong phát triển kinh tế, giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hóa, bảo vệ môi trường, bảo đảm an ninh trật tự,... góp phần quan trọng hoàn thành các tiêu chí cụ thể.

Công tác tuyên truyền, phổ biến về mục tiêu, ý nghĩa, các kế hoạch, lộ trình thực hiện đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân được chú trọng thường xuyên, làm chuyển biến nhận thức, trách nhiệm tham gia xây dựng nông thôn mới của cả hệ thống chính trị. Thực hiện lời kêu gọi của Đảng ủy xã, gần 250 đảng viên của Đảng bộ đã gương mẫu, đi đầu đóng góp từ 200.000 đến 500.000/người hỗ trợ xây dựng nông thôn mới ngay từ những ngày đầu mới thực hiện. Nhờ đó, từ năm 2012 đến nay, người dân trên địa bàn xã đã đóng góp được gần 16 tỷ đồng/56,2 tỷ đồng, cùng với nhiều tài sản có giá trị và hàng ngàn ngày công để xây dựng nông thôn mới.

Sắc mới bộ mặt nông thôn

Từ xuất phát điểm của một xã thuần nông, đến nay có thể khẳng định, sau 10 năm xây dựng nông thôn mới, đến nay diện mạo bộ mặt nông thôn ở Hòa Trạch đã có nhiều khởi sắc đáng ghi nhận.

Ấn tượng đầu tiên về kết quả sau 10 năm xây dựng nông thôn mới ở Hòa Trạch mang lại phải kể đến việc chăm lo phát triển kinh tế, nâng cao đời sống mọi mặt của Nhân dân trên địa bàn. Ngoài việc chú trọng đa dạng hóa các ngành, nghề nông thôn, như các ngành, nghề mộc, xây dựng, cơ khí, sản xuất vật liệu xây dựng, vận tải hàng hóa,... đưa lại thu nhập gần 100 tỷ đồng mỗi năm, chiếm 43,06% tổng giá trị, đến nay Hòa Trạch vẫn duy trì có hiệu quả 350ha lúa vụ Đông Xuân và 120ha lúa vụ Hè Thu cho năng suất bình quân 50 tạ/ha để đảm bảo an ninh lương thực. Toàn xã có 22 trang trại tổng hợp và 04 trang trại chăn nuôi quy mô lớn và khá lớn, cho thu nhập ổn định và tạo việc làm cho nhiều lao động trong vùng.

Phát huy lợi thế vùng trung du gò đồi, ngoài cây lúa, người nông dân Hòa Trạch đã tập trung dạng hóa cây trồng vật nuôi, xây dựng nhiều mô hình kinh tế mới hiệu quả, như mô hình nuôi chim Trĩ, cá Diêu Hồng, trồng măng tây, mít Thái, trồng rau sạch,... mang lại cho các hộ gia đình nguồn thu nhập mỗi năm hàng trăm triệu đồng. Tiêu biểu như Trang trại rau sạch An Nông nổi tiếng tại thôn Kéc, đạt tiêu chuẩn VietGAP, mỗi năm thu về gần 1 tỷ đồng. Trang trại tổng hợp của gia đình ông Phạm Hùng Thuận, tại thôn Sen, kết hợp chăn nuôi bò, lợn, thả cá, trồng hồ tiêu, mít Thái, mỗi năm đạt lợi nhuận trên 500 triệu đồng,...

Kinh tế phát triển, đời sống mọi mặt của người dân trên địa bàn được nâng cao, đến nay đạt 43 triệu đồng/người/năm (tăng 15,1 triệu so với năm 2016). Tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn chỉ còn 1,02 %, hộ cận nghèo còn 1,8 %.

Đến nay, Hòa Trạch đã hoàn thành được 19/19 tiêu chí nông thôn mới theo quy định. Hệ thống cơ sở hạ tầng nông thôn ngày càng được hoàn thiện. Phần lớn các tuyến đường làng, ngõ xóm, đường giao thông nội đồng được cứng hóa gần; 100% thôn trên địa bàn xã có nhà văn hóa và nơi sinh hoạt văn hóa cộng đồng; các tiêu chí về văn hóa, giáo dục, y tế, cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật đảm bảo đạt chuẩn theo quy định hiện nay.

Với tinh thần đoàn kết, nỗ lực và quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị và của Nhân dân trên địa bàn, ngày 17/01/2020 vừa qua, cùng với 09 xã khác trên địa bàn tỉnh, Hòa Trạch đã vinh dự được UBND tỉnh Quảng Bình công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019 ■